



Autumn NIKKO TOKYO

ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ โตเกียว อิสระ 1 วัน

ราคา เริ่มต้น **62,800** บาท

สวนดอกไม้ประดับไฟ

สักการะพระใหญ่อุซึคุโดบุทสึ ชมใบไม้เปลี่ยนสีนิกโก้ น้ำตกเคะกง ทะเลสาบชูเซนจิ หุบเขาริวโอ ขึ้นตากับสวนดอกไม้ประดับไฟ วัดนาริตะ ห้างอิออน

เดินทาง ตุลาคม 67

THAI สายการบินไทย
บริการอาหารร้อน บน.กระบะเป่า 23 กก. เอนเตอร์เทนเมนท์ฟรี

อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

บุฟเฟ่ต์ ยากินิกุ
แช่ออนเซน



อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ



น้ำตกเคะกง

พักโรงแรม 3ดาว นาสู 1คืน โตเกียว 2คืน **ฟรี** ประกันอุบัติเหตุ บริการพรีเมียม อาหารท้องถิ่น

Nikko Tokyo Autumn

ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ โตเกียว ชมเทศกาลไฟประดับ
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน 5 วัน 3 คืน TG Full Service

IMG_JPNKAT05 Autumn 5วัน3คืน

NIKKO TOKYO

ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ โตเกียว อิสระ 1 วัน

ราคา เริ่มต้น **62,800** บาท

สวนดอกไม้ประดับไฟ

สักการะพระใหญ่อุชิคุโดบุทสึ ชมใบไม้เปลี่ยนสีนิกโก้ น้ำตกเคะกง ทะเลสาบชูเซนจิ
หุบเขาริวโอ ขึ้นตากับสวนดอกไม้ประดับไฟ วัดนาริตะ ห้างอิออน

เดินทาง ตุลาคม 67

อิสระท่องเที่ยว 1 วัน



บริการอาหารร้อน
บน.กระเป๋่า 23 กก.
เอนเตอร์เทนเมนท์ฟรี



บุฟเฟต์ ยากินิคู



แช่ออนเซน



อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ



น้ำตกเคะกง

พักโรงแรม 3ดาว
นาสุ 1คืน โตเกียว 2คืน



หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก

กรณีผู้โดยสารไม่ได้มาเช็คอิน และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้โดยสาร

สายการบิน	BKK-NRT	เวลาออก	เวลาถึง
Thai Airways	TG640	22:10pm	06.20am

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ

น้ำหนักกระเป๋าได้ท้องเครื่อง 23 กิโลกรัม ถู้อื่นเครื่อง 10 กิโลกรัม
(มีบริการอาหารร้อน เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ฟรี)

Airline Facilities



Check-in Baggage

23 kg



Cabin Baggage

10 kg



Check-in Time Limit

1 hour before departure

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเส้นทางบินระหว่างประเทศไทย และญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นได้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น

นำท่านสักการะ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง 20 เมตร) พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบระดับความยิ่งใหญ่ พระพุทธรูปไดบุตสึที่จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะมีรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้



อาหารกลางวัน (1)

เพลิดเพลินไปกับอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย



น้ำตกเคะกง (Kegon Waterfall) ตั้งอยู่ภายในเมืองนิกโก้(Nikko) จังหวัดโทจิจิ(Tochigi) ที่นี้สวยเลื่องชื่อนจนได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยติดอันดับร่วมกับน้ำตกนาจิ(Nachi Waterfall)ที่วากายามะ และน้ำตกฟุคุโรดะ(Fukuroda Waterfall) ที่อิบารากินั่นเอง นอกจากนี้เราจะได้มาเที่ยวชมความงดงามของน้ำตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบๆ 100 เมตร ที่นี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดสุดปังสำหรับการชมใบไม้แดงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และช่วงฤดูหนาวนั้นก็สวยงามแปลกตา เพราะน้ำที่ไหลจะแข็งตัว ทำให้ดูสวยไปอีกแบบ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ เป็นทะเลสาบน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก้ จังหวัดโทจิจิ เกิดขึ้นเมื่อราว 20,000 ปีที่แล้ว เมื่อภูเขาไฟนันไตเกิดการปะทุและไหลลงไปปิดทางแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจากระดับน้ำทะเล โดยมีความสูงกว่า 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 7 ในญี่ปุ่น โดยส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 163 เมตร ทะเลสาบชูเซ็นจิถูกค้นพบในปี พ.ศ. 1325 จากการที่มีภิกษุนามว่า ไฮโด และคณะของท่านป็นขึ้นไปบนภูเขาไฟนันไต และเนื่องจากภูเขาแห่งนี้มีเส้นทางที่อันตราย จึงมีการห้ามผู้หญิง ม้า และวัวขึ้นไปจนถึงปี พ.ศ. 2415 ต่อมาในกลางยุคเมจิ บรรดาทูตจากยุโรปจำนวนมากได้เข้าไปสร้างที่พักผ่อนบริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างศาลเจ้าฟูตาราซังและวัดชูเซ็นจิขึ้น



ได้เวลาสมควรนำท่านเช็คอินโรงแรม Grand Mercure Nasu Highlands Resort & Spa 3* หรือเทียบเท่า

อาหารเย็น (2)

เพลิดเพลินไปกับอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย ในโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ท่านสามารถแช่ออนเซน เพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง

วันที่สาม หุบเขาริวโอ - ศาลเจ้าโทโซกุ - เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้อาซิคางะ - โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม (3) พร้อมอ่าลาที่พัก

ชมความงามแห่งหุบเขาริวโอเคียว ประติมากรรมธรรมชาติริมแม่น้ำคินูเมื่อ 22 ล้านปี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ที่คนรักธรรมชาติจะต้องหลงรัก ว่ากันว่าที่มีชื่อหุบเขาว่า "ริวโอเคียว" (ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ามังกร) เพราะด้วยลักษณะของหุบเขามีลักษณะคล้ายตัวมังกรตัวใหญ่ โดยช่องเขาที่มีความยาวประมาณ 3 กม. ถือเป็นทางเดินป่าและชมธรรมชาติที่สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ตำบลนจุดชมวิวจะมีศาลเจ้าริวโอเคียว (Ryuoukyo) ที่คนทั่วไปนิยมมาไหว้ ก่อนที่จะเดินชมน้ำตก และแม่น้ำคินูชื่อดังที่อยู่ด้านล่าง



อาหารกลางวัน (4)

สุดฟินกับเมนูอาหารญี่ปุ่น ในร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อ

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโก้ เรียกได้ว่าไม่ว่าใครที่มาเมืองนี้แล้วถ้าไม่มาศาลเจ้าโทโชกุเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเลยก็เดียว เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทำให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในบริเวณมีโครงสร้าง 55 หลัง รวมถึงสมบัติประจำชาติ 8 ชิ้น และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 34 ชิ้น ความงดงามตระการตาของสิ่งล้ำค่านั้นก็ล้นหลาม ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ได้แต่งแต้มสีสันที่หลากหลาย และเสาก็ตกแต่งด้วยงานแกะสลักมากมาย หนึ่งในจุดที่เป็นไฮไลต์และมีชื่อเสียงอย่างมากของที่นี่ก็คือ รูปสิงปัดหู ปัดตา ปัดปาก ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง



นำท่นชม เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้อาชิคางะ ทางตะวันออกของญี่ปุ่นมีการประดับดวงไฟที่ใหญ่ที่สุดถึง 4.5 ล้านดวงเทศกาลในปีนี้เป็นการจัดงานประดับแสงไฟครั้งที่ 22 ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของงานประดับแสงไฟ (Illumination) สามอันดับแรกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี 2022 อีกทั้งในการจัดอันดับงานประดับแสงไฟ (Illumination) นานาชาติก็ยังได้รับรางวัลอันดับ 1 และได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ภายในสวนขนาดพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรนี้ มีการประดับแสงไฟด้วยหลอดไฟต่างๆ กว่า 5,000,000 ดวงที่มอบความรู้สึกประทับใจและอิมเมจให้แก่แขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ การประดับแสงไฟด้วยหลอดไฟกว่า 5,000,000 ดวงเกือบทั้งหมดยังเป็นหลอดไฟ LED ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย ที่สวนดอกไม้อาชิคางะ มีการจัดการแสดงไฟประดับโดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ซึ่งสามารถเข้าชมได้แค่ที่นี้เท่านั้น



ดอกวิสทีเรียขนาดใหญ่ ที่สุดของความมหัศจรรย์



โลกของทุกคน ภาพเงาที่สะท้อนบนพื้นน้ำ



ฤดูกาลทั้ง 4 ของญี่ปุ่น หวนระลึกถึงบ้านเกิด

อาหารเย็น

อิสระเย็น เพื่อให้คุณลูกค้าเพลิดเพลินในการเที่ยวชม และสะดวกในการเลือกซื้ออาหาร

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองโตเกียว

ได้เวลาสมควรนำท่านเช็คอิน โรงแรม Dai-ichi Hotel Ryogoku 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม (5)

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถรับส่งให้บริการ ไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตัวรถไฟ)

- **ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)** ท่านจะได้พบกับ การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
- **ย่านชินจูกุ (Shinjuku)** ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจูกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดีสเคาท์สตอร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิม
- **โอโม่เตะซันโด (Ometosando) ร้าน Kiddyland** ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลาสต์ สนูปบี้ คิตตี้ คาแรคเตอร์ต่างๆ หรือ เกมส์ของเด็กเล่น ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมกันอย่างจุใจ
- **ชิบูย่า (Shibuya)** ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อ ดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนี้
- **อุเอโนะ (Ueno)** แหล่งช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้งตึกม่วง Takeya ตึกขวัญใจคนไทยที่หากได้หลงเข้าไปอยู่ได้เป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งของสด เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างอีกด้วย

อิสระดิสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ *(หากท่านต้องการซื้อตั๋วดิสนีย์กรุณาแจ้งล่วงหน้า)*

- **World Bazaar** ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปปิ้งเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา
- **Tomorrow Land** ออกแบบพื้นที่แบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear's AstroBlasters
- **Toon town** เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะเข้าไปสำรวจบ้านของมิกกี้เมาส์ ล่องเรือเปิดโตนด์คิก บ้านต้นไม้ของชิปและเดิลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
- **Fantasy land** สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิก เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น
- **Critter Country** เป็นบ้านของกระต่าย Br'er, สุนัขจิ้งจอก Br'er , หมี Br'er, และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์ เรื่อง “Song of the South” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ำอเมริกา
- **Western Land** สร้างเมืองจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ

- **Adventure land** สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สำรวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัวสวิส หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน



อิสระอาหารกลางวัน และเย็น เพื่อให้คุณลูกค้าเพลิดเพลินในการเที่ยวชม และสะดวกในการเลือกซื้ออาหาร

วันที่ห้า วัดนาริตะ – ห้างออิฮอน - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม (6) พร้อมอำลาที่พัก

นำท่านถึง วัดนาริตะ ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่วัด และศาลเจ้านั้นได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างพากันมาไหว้สักการะและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้แน่นอนว่ามักจะสมหวัง ซึ่งวัดนาริตะชั้นชินโซจิ (Naritasan Shinshoji Temple) แห่งนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ มีรูปปั้นขององค์ฟูโดเมียวโอ หรือที่เรียกกันว่า “นาริตะฟูโด” ประดิษฐานอยู่



อาหารกลางวัน (7)

Cash back 1,500 เยน เพื่อให้คุณลูกค้าเพลิดเพลินในการเที่ยวชม และสะดวกในการเลือกซื้ออาหาร

นำท่านช้อปปิ้ง อีออนมอลล์ (AEON Mall) เป็นห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซั๊กกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คีนภาษาที่พนักงานพูดภาษาต่างประเทศได้ และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คเกจให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว



ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสู่ สหามบินนาริตะ

เส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น (เวลาที่ไทยช้ากว่าเกาหลีใต้ 2 ชั่วโมง)

สายการบิน	BKK-ICN	เวลาออก	เวลาถึง
Thai Airways	TG677	17:30pm	21:55pm

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ

น้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 23 กิโลกรัม ถู้อขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
(มีบริการอาหารร้อน เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ฟรี)

21.55 น. เดินทางถึงสหามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายการเดินทางครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ในทุกกรณี เพื่อไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน เรื่อง จำนวนชั่วโมงเวลาการขับรถ ไม่เกิน 6-12 ชั่วโมงต่อวัน

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน	จำนวนคน/กรุ๊ป	ราคาผู้ใหญ่ ไม่มีราคาเด็ก	พักเดี่ยว
18-22 ตุลาคม 67	20+1	69,800.-	12,000.-
23-27 ตุลาคม 67	20+1	66,800.-	12,000.-
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 67	20+1	62,800.-	12,000.-

ทางบริษัทขออนุญาตเก็บทิปที่สนามบิงสุวธรรมภูมิ ท่านละ 2,000 บาท

*****เด็กอายุ 2 ขวบ – 12 ปี หากต้องการพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน จะไม่มีบริการเตียงเสริม**

ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ) ราคาพิเศษ 10,000บาท*

*เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นั่งรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง จัดห้องพัก ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เด็กทารก ทางทัวร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก



อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศ ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
5. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
7. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (สำหรับวันที่มีการจัดนำเที่ยว)
8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้านำติดเชื้อโควิด-19 หรือ อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างตัวต่างๆ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
6. ค่าพาสปอร์ตต่างชาติ 4,000 บาท/ท่าน
7. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
8. ค่าเปลี่ยนแปลงตัวต่างๆ อาทิเช่น แก้ไขชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนคนเดินทาง, เปลี่ยนเที่ยวบินกลับ (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ (สำหรับคนไทยยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นผ่านกระยะสั้นไม่เกิน 15วัน)
11. ค่าธรรมเนียม ทิปมัคคุเทศน์นำเที่ยว และพนักงานคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน ต่อทริปต่อผู้เดินทาง **ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน) สำหรับทริปส่วนตัว แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า**

*สำคัญโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทัวร์

▶ **ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันที่จองภายใน 2 วัน**

- ✓ กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
- ✓ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง

*กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตัวก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

● **จองทัวร์ น้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน**

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)

ข้อควรทราบ

ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แต่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน **ทาง
บริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกห้องเที่ยวเอง 250 USD** (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะ
ได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) **หมายเหตุ** หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการ
เสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด*

****สำคัญ**** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) ****กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมีฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ **** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

สำคัญ!!
กรุณาอ่านเงื่อนไข
แนบท้ายโดยละเอียด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทถือว่าจะไม่มีการฟ้องร้องใดๆ เนื่องจากท่านได้ยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

- ราคาสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป การันตีออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์
- หากต่ำกว่ากำหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
- สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาชนะน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
- *สงวนสิทธิ์ในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื่องบินภายในประเทศหรือออกตัวโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องบินดังกล่าวได้
 - กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 - การให้บริการของรถนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมีข้อกำหนดตามกฎหมายช่วงเวลา 08:00น.-20:00น. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 - การให้บริการของรถนำเที่ยว มีข้อกำหนดตามกฎหมายช่วงเวลาประมาณ 09.00- 19.00 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 - ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค่าขอได้ตามชั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
 - มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล

- ❖ **1. ห้อง TRIPLE (ห้องสามเตียง)** ***บางโรงแรมจะมีห้องพักประเภทสามเตียงไม่เพียงพอ รวมถึงบางโรงแรมอาจไม่มีบริการห้องประเภทนี้ ท่านจะได้พักเป็น ห้อง TWN (หรือ DBL) + เสริมเตียงหรือฟูกเสริมสำหรับ 1 ท่าน

****หากลูกค้าไม่สะดวกพักเป็นเตียงเสริมหรือฟูกเสริม ท่านสามารถติดต่อแจ้งเปลี่ยนเป็นพักเดี่ยวได้ (โดยมีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่มเติม)**

- ❖ **2. ห้อง DOUBLE (ห้องนอนคู่)** **บางโรงแรมมีขนาดเตียงเล็กเท่าห้อง SINGLE ขนาดเตียงประมาณ 130-140 ซม. และบางโรงแรมจะมีห้องประเภทนี้ไม่เพียงพอ ทางบริษัทจะจัดเป็นห้อง (TWIN) ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ**
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- **เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว *กรุณาอ่านโปรแกรมก่อนการจองทัวร์***

***กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบิน รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบ ว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี**

ในกรณีที่เกิดเหตุใด ๆ จนทำให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น ลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับบริษัท หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางบริษัทยินดีคืนเงิน

เครื่องบินหมู่คณะ ไม่สามารถลือที่หนึ่งได้ ที่หนึ่งที่ได้อาจจะไม่ได้ที่นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกแถวที่หนึ่งบนเครื่องบินได้ ซึ่งเป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงื่อนไขของสายการบินดังกล่าว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทาง จึงไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ถูกปฏิเสธการเข้า ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย และประเทศปลายทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

- กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ต.ม ญี่ปุ่น) ปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

**** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ ทั้งในส่วนของกรมการท่องเที่ยว และทั้งในส่วนขอของข้อกฎหมายแพ่งและอาญา ****